



# 3 ร่วม



เห็นปัญหา **ร่วมกัน**



มีเป้าหมาย **ร่วมกัน**



**ร่วมกัน** ขับเคลื่อนงาน



## Coordination



การประสานงานให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่  
เข้ามาวางแผนการทำงานร่วมกัน

## Cooperation



การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

## Collaboration



เครือข่ายการทำงานระยะยาวในพื้นที่  
เพื่อสร้างความยั่งยืน

"สร้าง 3 ร่วม เสริม 3C"  
แก้ไขปัญหาคความยากจน  
คนสมุทรปราการ



# 3 C



คนสมุทรปราการ



# “สร้าง 3 ร่วม เสริม 3 C แก้ไขปัญหาคความยากจนคนสมุทรปราการ”

ศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ



## 3 ร่วม

- 1. **เห็นปัญหาร่วมกัน** ในการขับเคลื่อนการจัดความยากจนฯ จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำฐานข้อมูลของครัวเรือนในระบบ TPMAP Logbook มาวิเคราะห์และจำแนกสภาพปัญหาแต่ละมิติ จำแนกตามตัวชี้วัดแต่ละ MPI ทั้ง 17 ตัวชี้วัด จัดลำดับความเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ แจ้งให้คณะทำงานทุกระดับรับทราบปัญหาของครัวเรือนเป้าหมาย
- 2. **มีเป้าหมายร่วมกัน** ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง นำฐานข้อมูลจากการเห็นปัญหาร่วมกัน มากำหนดทิศทาง แนวทาง วิธีการช่วยเหลือ เพื่อมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตของคนสมุทรปราการ ต้องดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เห็นพ้องร่วมกัน และเป็นหลักในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องชาวสมุทรปราการ
- 3. **ร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนงาน** หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานจัดความยากจนฯ คือการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญห โดยเฉพาะครัวเรือนยากจน ต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งจะเดินไปพร้อมกันกับหน่วยงาน ทีมพี่เลี้ยง ทีมปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหของครัวเรือนตนเอง และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีก

จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (ศจพ.จ.) และ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ รวมถึงทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง เข้าไปดูแล ช่วยเหลือ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ โดยใช้ระบบ Thai People and Analytics Platform (TPMAP) เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าแก้ไขปัญหของประชาชนให้ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต จากผลการดำเนินงาน/ผลผลิต ของการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ สามารถถอดบทเรียน หรือ Best Practice เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานดังนี้

“สร้าง 3 ร่วม เสริม 3 C แก้ไขปัญหาคความยากจนคนสมุทรปราการ”

## 3 C

1. **Coordinate** การทำงานในพื้นที่ต้องอาศัยการวางแผน กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาคได้ตรงจุด (ตัดเลื้อพอดิตัว) เพราะเครือข่ายในพื้นที่จะทราบสภาพปัญหาและข้อจำกัดของการทำงานได้เป็นอย่างดี
2. **Cooperation** เมื่อมีแผนที่จะทำงานแล้ว มีกรอบระยะเวลา ทิศทางในการทำงาน สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลา
3. **Collaboration** การขับเคลื่อนการจัดความยากจนฯ เป้าหมายสุดท้ายที่มุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน คือการที่ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน ดังนั้นจะต้องมีระบบ มีเครือข่ายการทำงานในระยะยาว พร้อมทั้งจะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่